

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น ๒)

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ สมาชิกได้ลงชื่อเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ในห้องประชุม จำนวน ๒๓ ท่าน ครบองค์ประชุม บัดนี้ได้เวลานัดประชุมแล้วซึ่งได้กำหนดเวลาไว้ที่ ๑๔.๐๐ น. เรียงเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านธัญพร มุ่งเจริญพร ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมสภาฯ วันนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านโชคดี อมรวัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ยินดีต้อนรับท่านก่อนการประชุมสภาฯขออนุญาตให้เลขานุการสภาฯได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์

ขออนุญาตแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ (เลขานุการสภาฯแนะนำครบทุกส่วนราชการแล้ว)

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้สภา อบจ.สุรินทร์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับการเสนอญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเข้าที่ประชุมเสนอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑. เรื่อง ญัตติการกันเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกในปีถัดไป
 ๒. เรื่อง ญัตติการขยายเวลาการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้เบิกในปีถัดไป
- ซึ่งจะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบวาระต่อไป
- วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว เพื่อที่ประชุมจะได้พิจารณาญัตติและข้อราชการอื่นๆที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เอกสารได้ส่งให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม/มีหรือไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี

๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางธัญพร มุ่งเจริญพร **ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่อง ญัตติการกันเงินกรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐** ไว้เบิกในปีถัดไป เชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แกลงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ (แกลงต่อที่ประชุม)
นายก อบจ.สุรินทร์

**คำแถลงประกอบกรขอกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกในปีถัดไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์**

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่นับถือ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีโครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อกั้นผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ จำนวน ๑๖ โครงการ รวมเป็นเงิน ๖๘,๖๕๕,๒๐๐ บาท (หกสิบบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสอง-
ร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายคำแถลงงบประมาณที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙
ในกรณีที่มีรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อกั้นผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กันเงินไว้
เหลือปี กรณีไม่ได้ก่อกั้นผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร **ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีท่านสมาชิกท่านใด**
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **จะสอบถามท่านนายกฯมีหรือไม่มี/ไม่มีท่านสมาชิกสอบถาม/ถ้าไม่มี**
ประธานสภาฯขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๘๖ วรรค
แรก การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น ดังนั้นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอมติในที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการกันเงินกรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้เบิกในปีถัดไป มีโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการก่อกั้นผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖ โครงการ เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกเห็นชอบด้วยยก
มือขึ้น จำนวน ๒๓ ท่าน มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น มีหรือไม่มี ถ้ามีให้ยกมือ ไม่มีท่านสมาชิกมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มี ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีมติให้ความเห็นชอบกับญัตติการ

กันเงิน/๓...

เบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้เบิกในปีถัดไป ซึ่งมีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิก
เห็นชอบด้วยยกมือขึ้น จำนวน ๒๓ ท่าน มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น มีหรือไม่มี ถ้ามีให้ยกมือ ไม่มีท่าน
สมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มี ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีมติให้ความเห็นชอบกับญัตติการ
ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้เบิกในปีถัดไป ตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอ

มติที่ประชุม : สมาชิกในท้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๔ คน มีมติให้ความ
เห็นชอบกับญัตติการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไว้เบิกในปีถัดไป สมาชิกยกมือขึ้น จำนวน ๒๓ คน งดออกเสียง ๑ คน

.....

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่อง **อื่นๆ** มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อราชการ
จะเสนอในวาระเรื่อง **อื่นๆ** มีหรือไม่มี เชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ท่านโชคดี อมรวัฒน์ ได้พูดคุย พบปะกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผมได้รับการมอบ
หมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ ย้ายมารับตำแหน่งที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายโชคดี อมรวัฒน์ ได้พูดคุยถึงประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์
ที่ควรอนุรักษ์ไว้และเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา เป็นการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน
เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม ได้แนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นจุดแข็งในเรื่องภาษา ส่วย
เขมรที่ควรอนุรักษ์ไว้ที่เป็นภาษาพื้นฐานสามารถผนวกกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีที่สุด และจะต้องเดินหน้า
พัฒนาต่อไป เล่าประสบการณ์ที่ได้ไปรับตำแหน่งในหลายๆจังหวัดและแสดงความรู้สึกที่ดีในขณะที่ได้ปฏิบัติ
ราชการในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะเดินทางย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดแพร่
ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายก อบจ.สุรินทร์ เรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ที่นับถือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่เบอร์หนึ่ง
ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับผู้กำกับดูแล โดยศักยภาพและทำเลที่ตั้งที่ท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุรินทร์ได้พูดถูกต้องที่สุดทำไม elephant world ต้องเกิด ทำไมต้องเป็น new product ของ
ประเทศไทยต่อไปก็จะเป็นของโลก ถ้าคนท้องถิ่นไม่เห็นศักยภาพซึ่งความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้คนสุรินทร์มีศักยภาพ
แต่ขาดพลังขาดผู้นำที่เข้าใจการนำพาที่ถูกต้อง เราจึงนำเรื่องช้างแรร์ร่อนคือปัญหาเอามาเป็นสินค้าเพราะการแก้ไข
ปัญหาแรร์ร่อนคือศูนย์ของช้างของโลกรักช้างไทยรักช้างโลก จุดนี้คือช้างของโลกผมถึงมั่นใจว่า elephant world
เราจะได้ กินเนสส์บุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สิ่งที่เกิดในวงการท่องเที่ยวของยุโรป
และอเมริกานั้นคือการเข้าใจผิดในพฤติกรรมช้างบ้านและช้างป่า ช้างอัฟริกาทำไมถึงไม่ถูกจองจำหรือล่ามโซ่เพราะ
มันน้อยอยู่ในแหล่งทุรกันดารช้างสุรินทร์คือช้างอัจฉริยะช้างเกือบสามร้อยเชือกถ้าขาดระเบียบขาดการควบคุมมันเหมือน
ยิ่งกว่า/๕...

ยิ่งกว่านักโทษที่ทำอะไรก็ถูกไปหมด แต่ช้างอัจฉริยะฝึกยุทธหัตถ์ก็ได้ นำพาปราบศัตรูก็ได้แต่แถบแอฟริกา มีช้างหนึ่งเชือกยิ่งกว่าชุมทองสิ่งเหล่านี้จะไม่มีการฝึกช้าง ช้างบ้านเราถามว่าพวกเราโตขึ้นมาทุกวันนี้เขียนหนังสือได้เพราะอะไรต้องฝึก ซ้ายหันขวาหันได้มาจากการฝึก เราอยู่ในสังคมที่ดีมีระเบียบเพราะการเรียนรู้การยอมรับ ถ้าช้างขึ้นมาพร้อมกันห้าร้อยเชือกไม่มีการฝึกแล้วจะทำยังไง NGO มองว่าการฝึกช้างคือการทารุณสัตว์ จุดนี้ elephant world จะต้องสร้างความเข้าใจ ที่นี้พฤติกรรมต่างๆเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งที่ว่าการแพทย์ผมเป็น สข. ตอนนี้การสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่ boi ยี่สิบจังหวัดที่ถูกจัด ผมเสนอว่าทางการแพทย์สุรินทร์คนป่วยหนักส่งเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลเอกชนมีเครื่องมือแพทย์เทียบโรงพยาบาลศูนย์ไม่ได้ ดังนั้นผมถึงเน้นในการประชุม สข. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าการที่ให้ boi อย่าไปให้ที่กรุงเทพมหานครศักยภาพของเอกชนในกรุงเทพมหานครเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ควบคุมเอเชีย แต่ทางการแพทย์สุรินทร์ทำยังไงให้เขาลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลนี้คือสิ่งที่ต้องทำ ในขณะเดียวกันทำเลที่ตั้งของสุรินทร์เป็นแหล่งที่ดีตามที่ท่านรองผู้ว่าฯ พูดทั้งหมดยุทธศาสตร์เราดีหมด ทั้งข้าวดีแต่จังหวัดเรามีความชัดเจนอยู่ไหมถ้าย้อนหลังไปอีกหกปีโลมาเลย มีแต่คนรอเกษียณไม่มีใครทำงานมาแล้วอยากจะหนี ทิศทางกีฬาไม่เด่น ข้าวหอมมะลิไม่ดังแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเรื่องสนามบินเป็นเรื่องเล็ก วันนี้ต้องถือว่าเราสูญเสียผู้นำที่มีศักยภาพจะนำพาจังหวัดสุรินทร์ไป ในโอกาสหน้าหวังว่าเราจะได้นักผู้นำที่เข้าใจเรา เข้าใจเนื้อชิ้นดีที่มีกลิ่นหอมที่ล้ำลึกไประดับโลก ขอขอบคุณ ครับ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านโชคดี อมรวัฒน์ บุคคลสำคัญที่ท่านต้องย้ายไปจังหวัดแพร่ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและโชคดีกลับมา

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เร็วๆ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านदनัย ประธาน ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านบุญวัฒน์ สนใจ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทั้งสามท่าน ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ จันทร์เพ็ญ ธนุพิลา ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนุพิลา)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน